

BÁO CÁO

Tình hình tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống ma túy” năm 2023

Hưởng ứng “Tháng Hành động phòng, chống ma túy, “Ngày Thế giới phòng, chống ma túy” và “Ngày Toàn dân phòng, chống ma túy”, ngày 26/6.

Thực hiện công văn số 165/LĐT BXH ngày 05/6/2023 của Phòng LĐT BXH huyện Ba Tư về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Tháng Hành động phòng, chống ma túy” năm 2023;

Ủy ban nhân dân xã Ba Bích Báo cáo kết quả về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Tháng Hành động phòng, chống ma túy” năm 2023, với các nội dung cụ thể sau:

1. Đặt điểm tình hình chung

Xã Ba Bích là một xã vùng cao, cách trung tâm huyện khoảng 5 km về hướng Nam; phía Đông giáp xã Ba Trang; phía Nam giáp xã Ba Lế, Ba Nam; phía Tây giáp xã Ba Dinh, phía Bắc giáp Thị trấn Ba Tư; Tổng diện tích tự nhiên là: 5.875,85 ha, dân số có 2.314 người, toàn xã có 5 thôn. trình độ dân trí còn thấp, người dân sinh sống chủ yếu bằng nghề nông.

Tình hình ma túy, dịch HIV/ AIDS tại địa phương từ đầu năm 2023 đến nay không có trường hợp người dân nào được phát hiện sử dụng và nghiện ma túy, mắc HIV/AIDS. Tuy nhiên công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy của chính quyền địa phương luôn đặt lên hàng đầu, triển khai công tác tuyên truyền đến với người dân ở 5/5 thôn trên địa bàn xã và phối hợp với nhà trường tổ chức công tác tuyên truyền đến với học sinh thông qua các buổi sinh hoạt của nhà trường, chính vì vậy kể từ đầu năm đến nay trên địa bàn xã không có trường hợp nào được phát hiện sử dụng ma túy.

2. Tình hình triển khai thực hiện kế hoạch tháng hành động phòng, chống ma túy.

* Công tác tham mưu

Công tác chuyên môn thường xuyên tham mưu Đảng ủy, UBND xã chỉ đạo các ban, ngành có liên quan phối hợp thực hiện các công tác phòng, chống ma túy trong cơ quan, đơn vị cũng như trên toàn địa bàn xã; tham mưu tăng cường công tác giám sát đối với các đơn vị trên địa bàn xã về việc thực hiện các công tác phòng, chống ma túy; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy. Chú trọng công tác tuyên truyền nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong công tác giáo dục, ngăn ngừa từ trong gia đình, đấu tranh phòng, chống ma túy ở nơi cư trú.

Đã lồng ghép các buổi họp thôn tổ chức được đợt tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân của 5/5 thôn về nguy hiểm của ma túy và biện pháp phòng, tránh sử dụng ma túy đối với người dân.

UBND xã đã phân công nhiệm vụ cho công chức chuyên môn cùng phối hợp với Công An xã, các ban ngành hội đoàn thể của xã cùng phối hợp triển khai đến các thôn trên địa bàn xã, phân công cho từng thành viên trong đoàn tuyên truyền nắm rõ nhiệm vụ để triển khai đến với người dân dưới sự đôn đốc, giám sát của Đảng Ủy, HDND, UBND xã.

Công tác phối hợp giữa công chức chuyên môn, Công an xã, các hội đoàn thể, Thôn, các hộ gia đình và chính quyền địa phương về giám sát các vấn đề tệ nạn xã hội, tệ nạn ma túy:

Công tác phối hợp Nhằm kịp thời thông báo cho chính quyền và gia đình biết nếu có trường hợp nghi vấn có liên quan tới ma túy để cùng giám sát, kiểm tra và có biện pháp xử lý kịp thời.

3. Đánh giá những mặt đã làm được, chưa làm được và bài học rút kinh nghiệm:

* Kết quả đạt được.

Trong 06 tháng đầu năm 2023, công chức văn hóa phối hợp với công an xã đã tham mưu Đảng ủy, UBND xã chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể xã phối hợp với lực lượng Công an đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; tập trung vào các vấn đề như: Luật Phòng, chống ma túy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống ma túy; cách nhận biết và hậu quả, tác hại của ma túy, đặc biệt là các loại ma túy mới; chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác cai nghiện ma túy. Bên cạnh đó, tổ chức lồng ghép tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về ma túy trên địa bàn 05/05 thôn với hơn 328 lượt người tham dự và 5 lượt thông qua Đài Truyền thanh xã, qua đó đã tiến hành phổ biến cho người dân quy định pháp luật về nhiều mặt trong đó công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma túy, giải thích về sự nguy hiểm, hậu quả mà tội phạm ma túy mang lại nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết trong quần chúng Nhân dân. Đã chỉ đạo Công an xã và Đoàn xã Ba Bích ứng dụng công nghệ 4.0 trong công tác tuyên truyền các biện pháp về phòng, chống ma túy (thông qua trang fanpage “Cờ đỏ Ba Bích”, “Cờ đỏ Ba Tơ”, “Cờ đỏ Quảng Ngãi”...

Tuyên truyền trực tiếp về phòng, chống ma túy và nguy cơ lây nhiễm HIV đến với toàn thể nhân dân trên địa bàn xã.

Tuyên truyền phổ biến pháp luật đến các tầng lớp nhân dân về phòng, chống ma túy.

Tuyên truyền về hậu quả và tác hại của việc sử dụng, sản xuất và buôn bán ma túy đối với mỗi cá nhân, gia đình và xã hội.

Tuyên truyền cho nhân dân về việc nâng cao cảnh giác, phát hiện và tố giác tội phạm, tệ nạn ma túy nhất là các điểm sử dụng chất ma túy trái phép.

* **Đánh giá chung:**

- Công tác đấu tranh phòng, chống ma túy

Trong 6 tháng đầu năm trên địa bàn xã không có tội phạm về ma túy, không có người bị bắt do vi phạm pháp luật về ma túy; không có tụ điểm phức tạp về ma túy;

không có cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, Nhân dân nghiện ma túy; không có người cai nghiện tập trung tại các Trung tâm cai nghiện và nơi giam giữ của cơ quan Công an; không có diện tích trồng cây có chứa chất ma túy.

Trong 06 tháng đầu năm 2023, lực lượng Công an xã đã tổ chức tuần tra, kiểm soát địa bàn 75 lượt trên địa bàn kết hợp kiểm tra cư trú. Qua kiểm tra, không phát hiện đối tượng liên quan đến ma túy.

Công tác phối hợp với công an xã trong công tác nắm tình hình, thu thập thông tin, tài liệu có liên quan đến các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy góp phần giữ vững ANTT trên địa bàn.

Thực hiện văn bản chỉ đạo của cấp trên nên Công tác tuyên truyền được thực hiện thường xuyên, liên tục được lồng ghép trong các buổi họp thôn.

Tổ chức thực hiện phân công nhiệm vụ cho công chức chuyên môn, các hội Đoàn thể của xã phụ trách tuyên truyền ở các điểm thôn, chịu sự theo dõi, giám sát của Đảng ủy, HĐND, UBND xã.

- Công tác thực hiện

Công tác phòng, chống ma túy được nghiêm túc triển khai thực hiện. Đảng ủy, UBND xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt thực hiện nghiêm túc, toàn diện công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy đối với các ban, ngành, hội, đoàn thể, đơn vị sự nghiệp và các đối tượng liên quan. Qua đó, đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, chủ động tuyên truyền, quản lý, giáo dục con em, người thân và gia đình tham gia phòng, chống ma túy.

Đối với lực lượng Công an xã nêu cao tinh thần trách nhiệm trong mọi mặt công tác, thường xuyên tuần tra kiểm soát địa bàn, kiểm tra cư trú; phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, hội, đoàn thể xã trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đến quần chúng Nhân dân. Qua đó, cơ bản người dân nhận thức được tác hại của ma túy và hành vi vi phạm pháp luật có liên quan.

- Những mặt chưa làm được:

Công tác tuyên truyền chưa có được hiệu quả cao do việc phối hợp với các tổ chức đoàn thể còn chưa nhịp nhàng, đôi khi còn bị động.

Chưa kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống ma túy, ít cập nhật và triển khai các văn bản của cấp trên.

Panô và băng rôn tuyên truyền về phòng chống ma túy còn hạn chế, chưa đa dạng hóa các loại hình tuyên truyền.

Trên đây là báo cáo tình hình tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Tháng Hành động phòng, chống ma túy” năm 2023. Ủy ban nhân dân xã Ba Bích kính báo cáo./.

Nơi nhận:

- Phòng LĐTĐ huyện; (Báo cáo)
- TT Đảng ủy xã;
- TT HĐND xã;
- CT, PCT UBND xã;
- BCĐ Công tác PCMT xã;
- Lưu VT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Phạm Văn Mạnh